



แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เทศบาลตำบลวังไผ่



งานแผนงานและงบประมาณ
สำนักปลัด เทศบาลตำบลวังไผ่
อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

<http://www.wangpaicity.go.th/>

คำกล่าวนำ

แผนการดำเนินงาน เป็นแผนที่รวบรวมแผนงานโครงการกิจกรรมที่ดำเนินจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตำบลวังไผ่ในแต่ละปีงบประมาณ เป็นแผนต่อเนื่องมาจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี กล่าวคือ เทศบาลตำบลวังไผ่ได้รวบรวมโครงการแผนงานโครงการต่าง ๆ ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้งนี้ เป็นงบประมาณของเทศบาลตำบลวังไผ่ ที่ดำเนินการโดยงบประมาณของหน่วยงานอื่น ที่เข้ามาดำเนินการในพื้นที่ของเทศบาลตำบลวังไผ่ มาจัดทำแผนการดำเนินงานขึ้น เพื่อเป็นตัวกำหนดทิศทางในการดำเนินงานของแต่ละปีงบประมาณ

ในการนี้ เทศบาลตำบลวังไผ่ ขอขอบพระคุณคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลวังไผ่ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวังไผ่ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังไผ่ ส่วนราชการทุกภาคส่วน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานวางแผน ที่ให้ความร่วมมือ ร่วมใจในการจัดทำแผนการดำเนินงานฉบับนี้ ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

เทศบาลตำบลวังไผ่จักได้นำแผนการดำเนินงานนี้ไปปฏิบัติ เพื่อความผาสุกของประชาชนในท้องถิ่นตำบลวังไผ่ต่อไป

คำนำ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลวังไผ่ จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และ (ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน รายละเอียด โครงการและกิจกรรมที่ต้องการดำเนินงานจริงทั้งหมดในเขตพื้นที่ของตำบลวังไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

แผนการดำเนินงานฉบับนี้ ได้รวบรวมแผนการปฏิบัติงานสำหรับโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ต้อง ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของตำบลวังไผ่ทั้งที่ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายกิจกรรมที่ต้องทำ ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของตำบลวังไผ่ทั้งที่ปรากฏอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕ และที่ดำเนินการในหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยจำแนกรายละเอียด สอดคล้อง กับแผนยุทธศาสตร์และแผนงานเพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาที่ได้แสดงถึงโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน ระยะเวลาในการดำเนินการที่ชัดเจนทั้งหมด

เทศบาลตำบลวังไผ่ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงานฉบับนี้ สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น และสามารถใช้ในการควบคุมการดำเนินงานในเขตพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นของผู้บริหารด้วย

เทศบาลตำบลวังไผ่

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑	
บทนำ	๑
วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน	๒
ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน	๓
ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน	๔
ส่วนที่ ๒ บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม	
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.๐๑)	๖
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข	๑๕
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	๔๑
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา	๖๒
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	๗๕
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๗๘
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ	๘๙
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผด.๐๒/๑)	
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	๙๕
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	๑๐๐
ประเภทครุภัณฑ์เกษตร	๑๑๑
ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	๑๑๒
ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน	๑๑๓

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑.๑ บทนำ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ นอกจากนี้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อให้กระจายอำนาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอำนาจกว้างขวางขึ้น ซึ่งมีเจ้าหน้าที่บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่รวมไปถึงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติของงานเทศบาลมาก

เทศบาลตำบลวังไผ่ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งเป็นแผนที่กำหนดยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาเทศบาลโยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา ในช่วง ๕ ปี(๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพื่อจัดงบประมาณประจำปี เนื่องจากมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นสำหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา ๕ ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท ๐๘๐๘๐๓/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ละหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๐๓/ว ๖๒๔๗ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลวังไผ่ โดยกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวังไผ่และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลวังไผ่จึงจัดทำแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ตามรูปแบบที่กำหนดตามหนังสือดังกล่าว โดยปรับเปลี่ยนจาก “แนวทางการพัฒนา” เป็น “แผนงาน” เพื่อสอดคล้องกับรูปแบบแผนพัฒนาสี่ปี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ต.ค. ๕๙ โยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตำบลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของเทศบาลตำบลวังไผ่ ขึ้นและเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานของโครงการต่างๆ ที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นละมีการประสานและบูรณาการการทำงานเกี่ยวกับหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงานเพื่อให้การติดตามและประมวผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนการพัฒนาเทศบาลตำบลวังไผ่ มุ่งหวังว่าแผนการดำเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตามและประมวลผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติใช้เป็นอย่างดี

๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

๑ แผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมการพัฒนาดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้นเพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน

๒ แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

๓ แผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจาก

๓.๑ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)

๓.๒ โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๓.๓ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี)

๓.๔ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีลักษณะการดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓.๕ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าเกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่

๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๙ (ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๕ การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ข้อ ๒๖ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้

๑.๓.๑ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๑.๓.๒ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ เป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน ละต้องปิดประกาศไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน

จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวสามารถสรุปขั้นตอนในการดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานได้ ๒ ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ ๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวังไผ่ เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่ของเทศบาลตำบลวังไผ่ซึ่งจะประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม ของเทศบาลตำบลวังไผ่ และโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และ หน่วยงานอื่นๆ ที่จะดำเนินการในพื้นที่ของเทศบาลตำบลวังไผ่ จัดทำร่างแผนการดำเนินงานโดย พิจารณาแผนงาน/โครงการพัฒนาของเทศบาลตำบลวังไผ่ และหน่วยงานต่างๆ จะต้องมีความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลวังไผ่ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลวังไผ่ และเมื่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลวังไผ่ พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว จึงนำร่างแผนการดำเนินงานเสนอนายกเทศมนตรีตำบลวังไผ่ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว โดยเค้าโครงแผนการดำเนินงานจะแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ

ส่วนที่๑ บทนำ ประกอบด้วย

- ๑) บทนำ
- ๒) วัตถุประสงค์
- ๓) ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน
- ๔) ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย

- ๑) บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (ผด.๐๑)
- ๒) บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.๐๒)
- ๓) บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่น (ผด.๐๒/๑)

ขั้นตอนที่ ๒ การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน เมื่อนายกเทศบาลตำบลวังไผ่ให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานแล้ว จึงการประกาศใช้แผนการดำเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่น รับทราบโดยทั่วกัน ละต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย ๓๐ วัน

๑.๔ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

๑. ทำให้การดำเนินแผนงาน/โครงการพัฒนาในงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
๒. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนำไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ
๓. เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๔. ทราบถึงจำนวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี
๕. สามารถบริหารเวลาในการดำเนินงานโครงการของทุกส่วนของเทศบาลตำบลวังไผ่
๖. สามารถนำแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการดำเนินโครงการต่างๆ ตามงบประมาณในงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ได้อย่างถูกต้อง

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม

องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณโดยนำเสนอ ดังนี้

๒.๑ บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.๐๑)

แบบ ผด.๐๑ เป็นแบบบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการที่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมดหน่วยงานรับผิดชอบ

การจัดทำแผนการดำเนินงานตามแบบ ผด.๐๑ นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์แผนงาน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจำนวนโครงการที่ดำเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบและเมื่อลงแต่ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย

การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละเสมอ (๑๐๐)

๒.๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.๐๒)

แบบ ผด.๐๒ เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่/โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ(บาท) / สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบ/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง

๒.๓ บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่น (ผด.๐๒/๑)

แบบ ผด๐๒/๑ เป็นแบบจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกอบด้วย ประเภทครุภัณฑ์ พร้อมแสดงแผนงานโดยมีลำดับที่/โครงการ/รายละเอียดของครุภัณฑ์/งบประมาณ (บาท)/ สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง

- ๖ -

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข					
๑.๑ แผนงานสาธารณสุข	๑๐	๓๘.๕๖	๑,๔๒๘,๐๐๐	๗๑.๘๓	กองสาธารณสุขฯ
๑.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน	๑๕	๕๗.๖๙	๓๖๐,๐๐๐	๑๘.๑๑	กองสาธารณสุขฯ
๑.๓ แผนงานงบกลาง	๑	๓.๘๕	๒๐๐,๐๐๐	๑๐.๐๖	กองสาธารณสุขฯ
รวม	๒๖	๑๐๐	๑,๙๘๘,๐๐๐	๑๐๐	

- ๗ -

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม					
๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน	๙	๔๒.๘๖	๑๑,๒๒๖,๔๐๐	๙๔.๑๓	งานพัฒนาชุมชนฯ
๒.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ	๑๒	๕๗.๑๔	๗๐๐,๐๐๐	๕.๘๗	กองการศึกษาฯ
รวม	๒๑	๑๐๐	๑๑,๙๒๖,๔๐๐	๑๐๐	

- ๘ -

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา					
๓.๑ แผนงานการศึกษา	๑๑	๑๐๐	๔,๖๘๙,๙๐๐	๑๐๐	กองการศึกษา
รวม	๑๑	๑๐๐	๔,๖๘๙,๙๐๐	๑๐๐	

- ๙ -

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-

- ๑๐ -

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน					
๕.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน	๓	๑๐๐	๔๒,๐๐๐	๑๐๐	งานป้องกันฯ
รวม	๓	๑๐๐	๔๒,๐๐๐	๑๐๐	

- ๑๑ -

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-

- ๑๒ -

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน					
๗.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑๐	๙๐.๙๑	๕,๘๓๙,๐๐๐	๙๒.๔๐	กองช่าง
๗.๒ แผนงานกองการศึกษา	๑	๙.๐๙	๔๘๐,๐๐๐	๗.๖๐	กองการศึกษา
รวม	๑๑	๑๐๐	๖,๓๑๙,๐๐๐	๑๐๐	

- ๑๓ -

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเทคโนโลยี	-	-	-	-	-
สารสนเทศและการสื่อสาร					
รวม	-	-	-	-	-

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
 เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ					
๙.๑ แผนงานบริหารทั่วไป	๖	๑๐๐	๒๖๕,๐๐๐	๑๐๐	สำนักปลัด กองคลัง
รวม	๖	๑๐๐	๒๖๕,๐๐๐	๑๐๐	
รวมทั้งสิ้น	๕๗	๑๐๐	๒๕,๒๓๐,๓๐๐	๑๐๐	

- ๑๕ -

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๑.๑ แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๔			พ.ศ. ๒๕๖๕								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลวังไผ่	จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน ๑๐ คน	๑,๑๒๘,๐๐๐	ทต.วังไผ่	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม												

- ๔๒ -

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๒.๑ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๔			พ.ศ. ๒๕๖๕									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๒	โครงการส่งเสริมอาชีพตามศาสตร์ พระราชกฤษฎีกาพอเพียง	ให้ประชาชนมีรายได้และเข้าใจ หลักปรัชญาและเศรษฐกิจ พอเพียง	๓๐,๐๐๐	บริเวณเขต เทศบาลฯ	งานพัฒนาชุมชนฯ						↔							

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๒.๑ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๔			พ.ศ. ๒๕๖๕									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๓	โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสำหรับพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	จัดโครงการสนับสนุนกิจกรรมสำหรับพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	๓๐,๐๐๐	บริเวณเขตเทศบาลฯ	งานพัฒนาชุมชนฯ						←→							

- ๔๔ -

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๒.๑ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๔			พ.ศ. ๒๕๖๕						
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.
๔	โครงการสนับสนุนการดำเนินการของสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลวังไผ่	ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของสภาองค์กรชุมชน	๒๐,๐๐๐	บริเวณเขตเทศบาลฯ	งานพัฒนาชุมชนฯ				←————→						

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
 เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๒.๑ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๔			พ.ศ. ๒๕๖๕								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๗	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุในเกณฑ์ที่กำหนด	๙,๒๐๒,๘๐๐	ในเขตเทศบาล	งานพัฒนาชุมชนฯ	←-----→											

- ๔๘ -

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
๒.๑ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๔			พ.ศ. ๒๕๖๕								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๘	เบี้ยยังชีพคนพิการ	จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้พิการที่มีคุณสมบัติตามที่แพทย์รับรอง	๑,๗๘๕,๖๐๐	ในเขตเทศบาล	งานพัฒนาชุมชนฯ	←—————→											

- ๕๒ -

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๒.๒ แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๔			พ.ศ. ๒๕๖๕									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๓	โครงการสานสัมพันธ์นันทนาการแข่ง กีฬาพื้นบ้านผู้สูงอายุ	- เป็นการฟื้นฟูและ อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณีวันสงกรานต์ - จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา พื้นบ้านและกิจกรรม นันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐	ทต.วังไผ่	กองการศึกษาฯ							↔						

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๒.๒ แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๔			พ.ศ. ๒๕๖๕									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๔	โครงการขึ้นถ้ำปิดทองพระหลักเมือง รอยพระพุทธรบาทและหลวงพ่อด่าง วัดอุทัยธรรม(เขาถล่ม)	- จัดงานปิดทองพระหลักเมืองรอยพระพุทธรบาท ฯลฯ	๑๔๐,๐๐๐	วัดเขาถล่ม	กองการศึกษาฯ							↔						

- ๕๔ -

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๒.๒ แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๔			พ.ศ. ๒๕๖๕									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๕	โครงการจัดงานวันครอบครัว	- จัดงานวันครอบครัว	๖๕,๐๐๐	ชุมชนบ้านเขาปูน	กองการศึกษาฯ							↔						

- ๕๕ -

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๒.๒ แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๔			พ.ศ. ๒๕๖๕									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๖	โครงการจัดงานวันตรุษไทย (วัดค้ออม)	- จัดงานวันตรุษไทย	๖๕,๐๐๐	วัดค้ออม	กองการศึกษาฯ							↕						

- ๕๖ -

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๒.๒ แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๔			พ.ศ. ๒๕๖๕									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๗	โครงการปิดทองพ่อบุ้มก พ่อบุ้มด (วัดวังไผ่)	- จัดงานปิดทองพ่อบุ้มก พ่อบุ้มด ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	วัดวังไผ่	กองการศึกษาฯ							↔						

- ๗๕ -

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๕.๑ แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๔			พ.ศ. ๒๕๖๕									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	โครงการจัดกิจกรรม อปพร.	ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของสมาชิก อปพร.	๒๐,๐๐๐	สำนักงานเทศบาลตำบลวังไผ่	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล						↔							

- ๗๖ -

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
 เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๕.๑ แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๔			พ.ศ. ๒๕๖๕									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๒	โครงการหน่วยบริการประชาชน การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	จัดจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาล จำนวน ๑ หน่วย	๒,๐๐๐	บริเวณสี่แยกปฐุมพร	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล			←				→						

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
 เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๗.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๔			พ.ศ. ๒๕๖๕									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๔	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด ผิวหินคลุกซอยสุขาภิบาล ๑/๖ (ตรงข้ามบ้านยายแสง)	ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดผิวหินคลุก ซอยสุขาภิบาล ๑/๖ (ตรงข้ามบ้านยายแสง)	๑๘๔,๐๐๐	ซอย สุขาภิบาล ๑/๖	กองช่าง							↔						

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
 เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๗.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๔			พ.ศ. ๒๕๖๕									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๕	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ซอยสุขาภิบาล ๑๕/๒ (ซอยสุขสบาย)	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดท่อ ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ผิวจราจร วางระบายน้ำ คสล. รูปตัววี ระยะทาง ๑๒๕ เมตร รายละเอียดตามรายละเอียด ที่กำหนด	๖๑๑,๖๐๐	ซอย สุขาภิบาล ๑๕/๒	กองช่าง						↔							

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
 เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๗.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๔			พ.ศ. ๒๕๖๕									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๖	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ซอยดอนไม้แดง - โรงฆ่าสัตว์ หมู่ที่ ๔	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ขนาด ๑.๒๐x๑.๒๐x๘.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ช่อง รายละเอียดตามรูปแบบที่กำหนด	๒๕๑,๙๐๐	ซอย ดอนไม้แดง - โรงฆ่าสัตว์ หมู่ที่ ๔	กองช่าง							←→						

- ๘๙ -

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๙.๑ แผนงาน บริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๔			พ.ศ. ๒๕๖๕									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	โครงการจัดงานวันเทศบาล	- เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างคณะผู้บริหาร สมาชิก สภาฯ พนักงาน เจ้าหน้าที่ของ เทศบาล และประชาชนในพื้นที่	๑๕,๐๐๐	สำนักงาน	ฝ่ายธุรการ สำนักปลัด							↔						

- ๙๐ -

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๙.๑ แผนงาน บริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๔			พ.ศ. ๒๕๖๕								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๒	โครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ และสมเด็จพระ ราชินี	- เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ และสมเด็จพระ พระราชินี	๓๐,๐๐๐	สำนักงาน	ฝ่ายธุรการ งานรัฐพิธี สำนักปลัด								←	→			

- ๙๑ -

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
 เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๙.๑ แผนงาน บริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๔			พ.ศ. ๒๕๖๕										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาลพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลวังไผ่	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาลพนักงานเทศบาล เทศบาลตำบลวังไผ่	๑๕๐,๐๐๐	ภายใน จังหวัดชุมพร	สำนักปลัด งานการ เจ้าหน้าที่							←	→						

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๔			พ.ศ. ๒๕๖๕								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๒	เครื่องฉีดน้ำ	จัดซื้อเครื่องฉีดน้ำ จำนวน ๑ เครื่อง - กำลังมอเตอร์ ๑,๘๐๐ วัตต์ - แรงดันสูงสุด ๑๓๐ บาร์ - อุณหภูมิน้ำเข้าสูงสุด ๖๐ องศาเซลเซียส - ปริมาณน้ำ ๖.๖๗ ลิตร/นาที - ปืนฉีดน้ำ - สายปืนฉีดน้ำ - กระจบอกใส่น้ำยา - ข้อต่อสายยาง - แหวนล๊อคสายยาง ฯลฯ	๘,๐๐๐	ทต.วังไผ่	สำนักปลัด				←	→							

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
 เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๔			พ.ศ. ๒๕๖๕						
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.
๔	ตู้เหล็กแบบบานเลื่อนกระจก จำนวน ๑ ตู้	จัดซื้อตู้เหล็กแบบบานเลื่อนกระจก จำนวน ๑ ตู้	๗,๕๐๐	ทต.วังไผ่	กองคลัง				←—————→						

- ๑๐๒ -

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

๒. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๒.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๔			พ.ศ. ๒๕๖๕						
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.
๓	เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ เครื่อง	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบ ผล แบบที่ ๒ จำนวน ๕ เครื่อง	๑๕๐,๐๐๐	ทต.วังไผ่	กองคลัง				←—————→						

- ๑๐๔ -

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
 เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

๒. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๒.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๔			พ.ศ. ๒๕๖๕						
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.
๕	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จำนวน ๓ เครื่อง	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จำนวน ๓ เครื่อง	๑๘,๙๐๐	ทต.วังไผ่	กองคลัง				←—————→						

